

# โหนดกระแสดักัญชง-กัญชา' ธุรกิจฉวยจังหวะออกสินค้า



“กัญชง” เป็นกระแสดักที่มั่งคั่งเด่นชัดขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากภาครัฐประกาศไฟเขียว ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก “พืชเศรษฐกิจใหม่” ที่มีสารคุณลักษณะเฉพาะชื่อแคนนาบินอยด์ (ซีบีดี) ซึ่งมีอยู่เฉพาะในพืชตระกูลกัญชงและกัญชาในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายต่างให้ความสนใจและแห่กันไปยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อวิจัยกัญชงและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาวางขายในตลาดจำนวนมาก

ที่สำคัญยังพบว่าธุรกิจที่ให้ความสนใจกัญชงมาจากหลากหลายแขนงหลากหลายธุรกิจทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารสัตว์ จนกระทั่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างพลังงานเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดกัญชาและกัญชง ยังมีอีกมาก เช่นเดียวกับในต่างประเทศที่ปัจจุบันสามารถนำกัญชงมาผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าสิ่งทอ เครื่องสำอาง กระดาษเช็ด

น้ำมันเชื้อเพลิง ยานบำบัดโรคทางการแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ การกันเสียงสำหรับยานยนต์และเป็นวัตถุดิบเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์

## พุ่ง 1.03 แสนล้านดอลลาร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ว่า ธุรกิจจากกัญชงและกัญชา จะมีมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 67 โดยตลาดหลัก คือ สหภาพยุโรป มูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือ สหรัฐ 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเอเชีย 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีหลายประเทศที่เปิดเสรีการผลิตสินค้าจากพืช 2 ชนิดนี้แล้วและถือเป็นโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย

## ลุยเครื่องดื่มผสมกัญชง

ช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นว่า “โกลบอล คอนซูเมอร์” ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัวและประกอบธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มขึ้นขอบอนุญาติผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากน้ำมันเมล็ดกัญชง โดยเตรียมสร้างโรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการผลิตเพื่อให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบ เบื้องต้นมีแผนผลิตอาหารทั้งอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มและอาหารเสริมจากผลิตภัณฑ์กัญชง

เช่นเดียวกับเครื่องดื่มผลไม้ “ทิปโก้” มองเห็นโอกาสที่ต่อ ยอดในธุรกิจเพื่อเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงให้ผู้บริโภค ขณะที่ “โอสถสภา” ได้ศึกษาการใช้กัญชงทั้งในส่วนเครื่องดื่มและสินค้าของใช้ส่วนบุคคลโดยมีหลายโครงการและมีความพร้อมในการผลิต แต่ยังรอข้อมูลกฎหมายที่มีความชัดเจนซึ่งอาจเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้า ส่วนกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังจะออกสินค้าใหม่เน้นกลุ่มสมุนไพรและเน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิง

เช่นเดียวกับ “เซ็ปเป้” ยอมรับว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจทั้งในเรื่องของการสกัดซีบีดีจากเมล็ดกัญชง และส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ซาเซพติดเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนเครื่องดื่มและไม่ใช่เครื่องดื่ม

## ส่งออกอาหารผสมกัญชง

“เอ็นอาร์อินสแตนซ์ โปรดิวซ์” หรือเอ็นอาร์เอฟ ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรส ได้เข้าลงทุนในบริษัท โกลเด็น ไตรแองเกิลเฮลท์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ที่มีคุณภาพพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง และพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อก้าวเป็นผู้นำทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคในประเทศอีกด้วย

ด้าน “ไทยยูเนียน” อยู่ระหว่างศึกษาการนำกัญชงไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น อาหารเสริม อาหารกระป๋อง โดยได้มีการทดลองนำไปทำเป็นทูนูน่ากระป๋องในน้ำมันกัญชงที่มีโอเมก้า 3 และโปรตีนจากกัญชงซึ่งขณะนี้รอกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและประเมินความต้องการของผู้บริโภคด้วย

## ขอสปริงรสายทั่วโลก

ส่วน “เอ็กโซติก ฟู้ด” ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารไทย อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มผลไม้ ได้ศึกษาตลาดและพัฒนาสูตรนำกัญชงมาผลิตขอสปริงรสบักระแสดตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันสูตรผสมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างรอขออนุญาตนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสขยายตลาดไปทั่วโลก

## อาร์เอสเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้า

สำหรับ “อาร์เอส” ร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำศึกษาและคิดค้นสูตรเพื่อนำกัญชงมาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งใน

ส่วนของสกินแคร์, เครื่องดื่มและอาหารเสริม รวมถึงมีการพูดคุยกับพันธมิตรที่เป็นผู้ปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์, โรงสกัดและผู้ผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทในเครือมากขึ้น โดยจัดจำหน่ายผ่านอาร์เอส มอลล์ แพลตฟอร์ม จำหน่ายสินค้า

## เลี้ยงผลิตยา-สมุนไพร

“เด.ดับบลิว. เมททอลล์ เวิร์ลด์” ประกาศร่วมมือวิจัยและพัฒนาโครงการเครื่องสกัดสารจากพืชกัญชาและกัญชงกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ในโครงการการสกัดสารสกัดจากพืชกัญชาและกัญชงเพื่อนำไปสู่การผลิตยาและยาสมุนไพรหลังจากบริษัทได้พัฒนาและผลิตเครื่องสกัดสารจากพืชกัญชาและกัญชงได้เป็นผลสำเร็จแห่งแรกในประเทศไทย

## ผนึกกันตั้งแต่ต้นน้ำ

นอกจากนี้ “ดีไอดีไบโอเทค” ร่วมกับ “ชโยกรุป” ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง การเพาะปลูก และรับซื้อกัญชง รวมถึงการพัฒนาสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและสกินแคร์ เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศถือเป็นความร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนับตั้งแต่การจัดการเมล็ดพันธุ์กัญชง-การเพาะปลูก-รับซื้อกัญชง-การสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

แม้กระทั่ง “ซีเก้ออินโนเวชั่น” ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างยังลงนามทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับ “ทีเอสจี” ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชกัญชงและกัญชงเนื่องจากมองว่ายังมีโอกาสที่จะขยายช่องทางในธุรกิจรับสร้างโรงเรือนในอนาคตได้อีก

“ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ” หลังจากที่ภาครัฐไฟเขียวอนุมัติให้ “กัญชง” สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้เพียงไม่ถึงสัปดาห์ก็มีหลายธุรกิจที่ออกมาประกาศแผนงานที่จะใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดสินค้าราวกับว่าอัดอั้นกันมานานซึ่งถือเป็นใบเบิกทางของการแข่งขันและการเติบโตในตลาดที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้คึกคักขึ้นอีกครั้งหลังจากชะลอการลงทุนในช่วงเกิดวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา.

สกุลตา สาหลา